

An Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THAM LUẬN
**Kết quả thực hiện trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên
và môi trường năm 2023**

Thực hiện Công văn số 10620/BTNMT-VP ngày 15/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị nội dung tham luận Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 của ngành tài nguyên và môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông tin một số kết quả về tình hình kinh tế - xã hội và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trong năm 2023 như sau:

I. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023

Kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhu cầu đi lại, hoạt động văn hóa, xã hội nhộn nhịp, sôi động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế được tập trung thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần đem lại đời sống ổn định, thị trường phát triển cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xung đột chính trị Nga - Ukraine vẫn kéo dài, tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Kinh tế cả nước tăng trưởng chậm lại do sự thu hẹp của ngành công nghiệp và hoạt động xuất khẩu sụt giảm. Giá cả xăng dầu, chi phí sản xuất, sinh hoạt, vận tải tăng cao ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của người dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp, công nhân lao động.

Với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng tốc triển khai các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm trong năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành đã quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đã có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm trước, tạo nên khí thế mới, động lực mới trong tăng trưởng và phát triển. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng được ban hành và triển khai hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2023 có nhiều khởi sắc và tăng trưởng đáng kể. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định, là bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế; công nghiệp và dịch vụ chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới vẫn được đảm bảo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 ước đạt 7,34%, đạt kế hoạch tỉnh đề ra (7,0 - 7,5%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,43%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,03%; khu vực dịch vụ tăng 8,54%; thuế trừ trợ cấp tăng 5,53%. GRDP bình quân đầu người đạt 60,55 triệu đồng/năm (tương đương 2.496 USD). Về cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang năm 2023: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 34,22%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 16,26%; khu vực thương mại và dịch vụ chiếm 46,01%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,50%.

II. Đối với ngành tài nguyên và môi trường

Trong năm 2023, với nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và những nhiệm vụ được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh giao; ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đã chủ động, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, đến nay đạt một số kết quả nổi bật cụ thể như sau:

1. Kết quả nổi bật trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2023

(1) Ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp; chủ động, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thông thoáng và hỗ trợ kịp thời các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư và doanh nghiệp¹.

Kịp thời triển khai các quy định của Chính phủ về: ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo Nghị quyết theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/05/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể; chỉ đạo rà soát, phân cấp chức năng cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh theo quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Rà soát danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thủ tục hành chính cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Tổng nguồn thu từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường đóng góp vào Ngân sách Nhà nước là **921.412 triệu đồng, chiếm 14,41%** tỷ trọng trong nguồn thu ngân sách địa phương (trong đó, lĩnh vực đất đai là 465.549 triệu đồng, tỷ trọng 7,28%, lĩnh vực khoáng sản là 51.316 triệu đồng, tỷ trọng 0,8%, lĩnh vực môi trường là 401.186 triệu đồng, tỷ trọng 6,28%).

(2) **Về đất đai:** Kịp thời phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 11 huyện, thị xã, thành phố; cung cấp chỉ tiêu sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để làm cơ sở lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030; Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định; trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết: liên quan đến danh mục dự án có thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang. Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và tổng hợp hơn 2.167 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân gửi Ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phối hợp với Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG) cấp Trung ương thực hiện hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng dự án VILG; thực hiện Sơ kết Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 29/10/2021 của Tỉnh ủy về phát triển hạ tầng, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư các dự án, công trình trọng điểm tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-

¹ Giải quyết hơn 1.251 hồ sơ (đạt 100%) thực hiện TTHC các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Và giải quyết hơn 222.778 (đạt 96%) hồ sơ thực hiện TTHC các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh

2025 trên địa bàn tỉnh để phát triển hạ tầng đồng bộ, tạo quỹ đất sẵn sàng mời gọi đầu tư.

Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là Tuyên cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đến nay đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường với tổng diện tích thu hồi là 388,7 ha của 1.530 tổ chức, cá nhân (đạt 100%) đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã cam kết và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong năm 2023.

(3) Về môi trường: Triển khai kịp thời các thủ tục đánh giá tác động môi trường các dự án theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án. Hoàn thành việc đầu tư và đưa vào vận hành 13 trạm quan trắc môi trường nước mặt và không khí; ban hành Quy chế quản lý, vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức hướng dẫn địa phương thực hiện một số chỉ tiêu môi trường thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; ấp nông thôn mới; phường, thị trấn, thị xã văn minh đô thị; một số chỉ tiêu môi trường thuộc Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thẩm định các Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cấp huyện và của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; **Duy trì tỷ lệ thu gom và xử lý rác sinh hoạt đạt trên 77% (với khối lượng thu gom, xử lý trung bình 945,7/1.220 tấn phát sinh/ngày).**

(4) Về khoáng sản: Triển khai Đề án xây dựng hệ thống giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản, lắp đặt thiết bị để theo dõi, giám sát các phương tiện được cấp phép khai thác: các doanh nghiệp, địa phương thực hiện lắp đặt màn hình giám sát hoạt động khai thác khoáng sản đối với các khu vực khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh.

Ban hành văn bản về khẩn trương thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang; phê duyệt danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang; ban hành Quyết định Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang. Triển khai tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành về việc rà soát, báo cáo cân đối nguồn cát phục vụ cho các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua tỉnh An Giang, Hậu Giang và Cần Thơ, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau; chấp thuận triển khai Khảo sát, thăm dò khoáng sản của Nhà thầu thi công cao tốc theo cơ chế đặc thù các mỏ cát trên địa bàn tỉnh.

(5) Triển khai nhiều giải pháp quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên nước, triển khai thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; quản lý chặt chẽ việc khai thác nguồn nước ngầm, xả thải đảm bảo nguồn nước mặt, nước ngầm về trữ lượng, kiểm soát tốt chất lượng nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo sạt lở bờ sông và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ.

Ban hành Kế hoạch “Xây dựng cập nhật kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2050 và đánh giá khí hậu tỉnh An Giang” triển khai đến các Sở ngành; Kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh An Giang; Thường xuyên thông tin, trao đổi về tình hình, mực nước (hàng tháng) của nguồn nước Mekong về Đồng bằng sông Cửu Long để chủ động ứng

phó kịp thời.

(6) Tăng cường thực hiện thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường, đã triển khai 459 cuộc với tổng số 2.121 tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Qua kiểm tra, đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với 65 trường hợp với số tiền 829,5 triệu đồng. Đồng thời, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường.

2. Về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua

Nhìn chung, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh và những nhiệm vụ được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, ngành Tài nguyên và Môi trường đã cụ thể hoá bằng Chương trình công tác và các Kế hoạch và tập trung triển khai thực hiện và đạt những kết quả hết sức tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế:

- Việc triển khai các dự án đóng cửa, xử lý ô nhiễm các bãi rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn và phương thức thực hiện; việc lập dự án mời gọi đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn vẫn còn nhiều hạn chế trong quá trình lựa chọn công nghệ xử lý (thị trường hiện nay có nhiều công nghệ khác nhau) do chưa có hướng dẫn của Trung ương để định hướng về sử dụng công nghệ cho xử lý chất thải rắn phù hợp cho Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng để thuận tiện trong mời gọi đầu tư.

- Tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh An Giang diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nhiều công trình của tỉnh và đời sống của người dân (trong năm có 88 vụ sạt lở)².

- Vấn đề khan hiếm cát xây dựng và giá cát tăng đã làm ảnh hưởng (trong khi chưa có nguồn vật liệu thay thế), tác động đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; việc chuẩn bị nguồn cát phục vụ các công trình trọng điểm, đầu tư công của tỉnh và các dự án cao tốc thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hiện gặp nhiều khó khăn do các khu mỏ tạm ngưng hoạt động. Ngoài ra, việc lần đầu tiên áp dụng cơ chế đặc thù trong việc giao mỏ cho các nhà thầu thi công các dự án cao tốc, nên quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn.

- Nhiều vấn đề còn vướng mắc chung quanh việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đất đai trên địa bàn tỉnh cần có hướng dẫn của Trung ương khi Luật Đất đai (sửa đổi) chưa được ban hành, như: phương pháp xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, vướng mắc liên quan đến các quy định về loại hình dự án đầu tư nhà ở thương mại, loại hình điện năng lượng mặt trời...

3. Về một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ của ngành theo chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh như: tham mưu xây dựng trình ban hành kịp thời các văn bản pháp luật chuyên ngành theo thẩm quyền; tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giá đất, môi trường... để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu

² với chiều dài 4.193 m, diện tích 19.569 m², tổng thiệt hại 95 căn nhà, trong đó số nhà di dời là 87 căn, sụp hoàn toàn 01 căn, tổng thiệt hại về đất là 8.446.765.000 đồng.

tư trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

- Tập trung triển khai khắc phục những tồn tại liên quan lĩnh vực ngành theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

- Tiếp tục rà soát, báo cáo và đề xuất cân đối lại nguồn cát phục vụ cho các công trình trọng điểm trong tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, quy hoạch về quản lý tài nguyên và môi trường; triển khai hiệu quả các Phương án lĩnh vực ngành được tích hợp Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai hiệu quả Luật Đất đai sửa đổi làm tiền đề, cơ chế để đưa đất đai trở thành nguồn lực phát triển.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường đồng bộ, thống nhất; đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến ở mức độ 3, 4.

- Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 trên địa bàn tỉnh. Triển khai hiệu quả Chương trình trọng điểm về phát triển hạ tầng, tạo quỹ đất và mời gọi đầu tư các công trình, dự án trọng điểm tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025, từ đó phát huy kinh tế đất thúc đẩy đầu tư và tăng thu ngân sách.

- Nâng cao chất lượng quan trắc, giám sát và cảnh báo các sự cố môi trường, sạt lở bờ sông, tai biến địa chất và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các hành vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

III. Đề xuất, kiến nghị đối với các Bộ, Ban ngành Trung ương

Đề giúp An Giang triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, kiến nghị Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường một số nội dung sau:

- Tiếp tục quan tâm điều chỉnh cơ chế chính sách, quy định pháp luật về đất đai đồng bộ với các luật khác nhằm giải quyết khó khăn trong thu hút đầu tư để chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát huy nguồn lực từ đất đai cho phát triển.

- Tác động của quá trình biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của các đập thủy điện trên sông Mekong ngày càng rõ và trầm trọng; thời gian qua, tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu gia tăng và mở rộng len lỏi vào các kênh, rạch, kiến nghị Chính phủ quan tâm đầu tư kinh phí và có dự án đánh giá tổng thể tuyến sông trên toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; chỉ đạo các Bộ, ngành chuyên môn, các nhà khoa học hỗ trợ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khảo sát, đánh giá, nghiên cứu tổng thể, chuyên sâu về chế độ dòng chảy, quy luật thủy văn, các nguyên nhân gây sạt lở... cho

toàn lưu vực sông Cửu Long. Ngoài ra, do khoáng sản cát sông ngày càng cạn kiệt, đề xuất nghiên cứu đưa vào sử dụng nguồn vật liệu thay thế để san lấp, hạn chế việc khai thác, sử dụng cát sông.

- Hỗ trợ tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long thực hiện công tác quan trắc, giám sát về môi trường, nguy cơ sạt lở do khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật khi đưa vào hoạt động các khu mỏ mới phục vụ riêng cho dự án cao tốc (theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo 79/TB-VPCP ngày 17/3/2023 của Văn phòng Chính phủ).

- Hướng dẫn, hỗ trợ để các doanh nghiệp thực hiện các dự án năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh tham gia vào thị trường tín chỉ cac-bon.

- Quan tâm, hướng dẫn địa phương về giải pháp, công nghệ xử lý và kêu gọi đầu tư các nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Hỗ trợ nguồn vốn cho tỉnh triển khai các nhiệm vụ, dự án trong năm 2024: Chi phí thuê đường truyền vận hành dự án cơ sở dữ liệu đất đai (sau khi dự án VILG kết thúc) khoảng 10 tỷ/năm; nhiệm vụ Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang khoảng 65.635 triệu đồng (Tờ trình 385/TTr-UBND ngày 21/6/2023).

Trên đây là tham luận công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang./.

UBND TỈNH AN GIANG